

หลักการที่ 1

บทที่ 1 พระเจ้าคือใคร

ก. พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง

ปฐมกาล 1:1-4 ‘¹ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน²แผ่นดินก็ร้างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ำนั้น³พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึ้น⁴พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด’

พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายบนฟ้าเกิดขึ้นมาได้ เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านั้น แล้วพระเจ้าทรงเป็นใคร พระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงฤทธิ์เดชมากพอที่จะสร้างทุกสิ่งผ่านทางคำพูด แล้วพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวจำนวนกี่ดวง อ้างอิงตามผู้เชี่ยวชาญที่ทำการศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล ปรากฏว่ามีดวงดาวทั้งหมด 12,500,000,000,000,000,000 ดวง ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไร้ขีดจำกัด ซึ่งพระเยซูทรงตรัสไว้ว่า “โดยพระเจ้า ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้”

มัทธิว 19:26 ‘พระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่า “สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า”’

ปฐมกาลบทที่ 1 เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างต้นพีช สัตว์ แมลง นก และปลาในทะเล จากนั้นเรายังได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระองค์

ปฐมกาล 1:26-28 ‘²⁶แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดิน โลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด”²⁷พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง²⁸พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า “จงมีลูกคอกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด”’

พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาตามฉายาของพระองค์และให้พวกเขา มีความสามารถในการมีลูก พระองค์ทรงดำริให้พวกเขา มีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินและมีอำนาจเหนือแผ่นดิน

เราได้รู้ว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวา พระเจ้าทรงให้พวกเขาอยู่ในสวน สถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่า สวนเอเดน พวกเขามีทุกอย่างที่ต้องการ พวกเขามีอาหารมากมาย อาหารเจริญงอกงามรายล้อมพวกเขา และก็มีเพียงพอดลอดเวลา ในช่วงบ่าย ยามที่มีอากาศที่เย็นสบายของวัน พระเจ้าทรงเสด็จมาเยี่ยมเยียนอาดัมและเอวา (ปฐมกาล 3:8)

ปฐมกาล 2:15 ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในสวนเอเดน ให้ทำและดูแลสวน’

ปฐมกาล 3:8 ‘เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาห์เวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า’

ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงเสด็จมาตามปกติในช่วงอากาศเย็นสบายของวันหนึ่ง เพื่อมาหาอาดัมและเอวา เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยคนของพระองค์และพระองค์ต้องการที่จะใช้เวลากับพวกเขา พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิง เพื่อที่พระองค์จะสามารถมีความสัมพันธ์ในความรักกับพวกเขา

พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงห่วงใยสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

ข. พระเจ้าทรงเป็นความรัก

สดุดี 36:7 ‘ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ล้ำเลิศยิ่งนัก มนุษย์ทั้งหลายเข้าลิ้นภัยอยู่ใต้ร่มปีกพระองค์’

โรม 5:8 ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา’

1 ยอห์น 4:9-10 ‘ความรักของพระเจาก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร 10ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา’

พระเจ้าทรงมีความรักที่มั่นคงแก่เรา พระองค์แสดงความรักของพระองค์โดยการส่งพระเยซู บุตรของพระองค์มาตายเพื่อบาปของเรา ในพระธรรมอพยพ เราเห็นว่าพระองค์สำแดงพระองค์เองแก่โมเสสอย่างไร

ค. พระเจ้าทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์แก่โมเสส

เมื่อโมเสส (ผู้ซึ่งเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพระเจ้าที่เขียนส่วนหนึ่งในพระคัมภีร์) ถามพระเจ้าว่าพอเป็นไปได้รึเปล่าหากว่าเขาอยากจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้า ซึ่งเราได้ทราบว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาได้เห็นพระองค์ในบางส่วน

อพยพ 33:19-23 ‘โมเสสจึงกราบทูลว่า “ขอทรงสำแดงพระสิริของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด”’

¹⁹ พระองค์จึงตรัสตอบว่า “เราจะให้คุณความดีทั้งสิ้นของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของยาห์เวห์ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใดก็จะโปรดปรานผู้นั้น และเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั้น”

²⁰ พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้” ²¹ พระยาห์เวห์ตรัสอีกว่า “ดูสิ มีที่แห่งหนึ่งอยู่ใกล้เรา เจ้าจงไปยืนอยู่บนศิลานั้น

²² แล้วขณะที่พระสิริของเรากำลังผ่านไป เราจะซ่อนเจ้าไว้ในซอกหิน และจะบังเจ้าไว้ด้วยมือเราจนกว่าเราจะผ่านไป ²³ เมื่อเราเอามือของเราออกแล้ว เจ้าจะเห็นหลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้าจะไม่ได้เห็น”

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่โมเสส

อพยพ 34:5-7 ‘พระยาห์เวห์เสด็จลงมาในเมฆและทรงยืนอยู่กับท่านที่นั่น และทรงประกาศพระนามของพระยาห์เวห์ ‘แล้วพระยาห์เวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กรุณา ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง ‘ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน และทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน’

พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา (ข้อ 6)

พระเจ้าทรงมีพระคุณ (ข้อ 6)

พระเจ้าทรงกรุณา (ข้อ 6)

พระเจ้าทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง (ข้อ 6)

พระเจ้าทรงบริบูรณ์ด้วยความสัตย์จริง (ข้อ 6)

พระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆชั่วอายุคน (ข้อ 7)

พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานอภัย (ข้อ 7)

พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นอิสระจากความบาปหรือการทรยศอย่างชัดเจน ตามที่เราได้เห็นในข้อที่ 7 บุคคลที่พระเจ้าไม่ได้ประทานอภัยจะถูกลงโทษเพราะบาปของเขา และผลจากบาปของพวกเขาจะตกทอดไปถึงลูกหลาน

อพยพ 34:7 'ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน และทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน'

ค. พระเจ้าทรงบริสุทธิ์

1 เปโตร 1:16 'พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเองบริสุทธิ์'

1 ซามูเอล 2:2 'ไม่มีใครบริสุทธิ์ดั่งพระยาห์เวห์ ไม่มีใครเปรียบเหมือนพระองค์ ไม่มีใครปกป้องเหมือนพระเจ้าของเรา'

สดุดี 22:3 'ถึงอย่างไร พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอล'

เลวีนิติ 20:26 'เจ้าต้องบริสุทธิ์สำหรับเรา เพราะเรายาห์เวห์เป็นผู้บริสุทธิ์ และได้แยกเจ้าออกจากชนชาติทั้งหลาย เพื่อเจ้าจะเป็นของเรา'

พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ หมายถึงพระองค์ทรงเป็นอิสระจากความบาปทั้งสิ้น เพื่อที่เรานี้จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า เราเองก็ต้องบริสุทธิ์ เราจะได้เรียนในบทที่ 5 ว่าทางเดียวที่เราจะบริสุทธิ์ได้คือการที่เรามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ในบทถัดไปเราจะได้เห็นความบาปแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าได้ยังไง

บทที่ 2 ความบาปแยกเราออกจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ เพราะเหตุนี้พระองค์จึงได้สร้างอาดัมและเอวา เพราะว่าอาดัมและเอวาทำบาป พวกเขาจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดการแยกกันระหว่างพระเจ้าและมนุษย์

พระเจ้าทรงให้ออาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดน เป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องดูแลสวน ปกครองเหนือสัตว์ทั้งหลาย และลูกคอกทิวมากมาย พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา โดยตรัสว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ แต่ห้ามแตะต้องต้นไม้ที่อยู่กลางสวน เพราะผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”

ปฐมกาล 2:8-9 “พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก และทรงกำหนดให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นอยู่ที่นั่น” แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งามน่าดูและน่ากินงอกขึ้นจากพื้นดิน มีต้นไม้แห่งชีวิตต้นหนึ่ง อยู่กลางสวนนั้น กับต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วต้นหนึ่งด้วย

ปฐมกาล 2:16-17 “พระยาห์เวห์พระเจ้าจึงตรัสสั่งมนุษย์นั้นว่า “ผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้ เจ้ากินได้ตามใจชอบ”¹⁷ แต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วนั้น ห้ามเจ้ากิน เพราะในวันใดที่เจ้ากิน เจ้าจะต้องตายแน่”

พระเจ้าไม่ได้หมายความว่าอาดัมและเอวาจะตายทันทีที่พวกเขากินผลไม้จากต้นไม้ นั่น แต่พระองค์หมายถึงว่าเมื่อถึงเวลาพวกเขาก็จะตาย ถ้าอาดัมและเอวาไม่ได้กินผลไม้ต้องห้ามนั้น พวกเขา ก็จะไม่ต้องตาย

อยู่มาวันหนึ่ง งูตัวหนึ่งได้มาหาเอวาและพูดว่า ‘จริงหรือ? ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้’ หญิงนั้นจึงตอบว่า “ผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว (ปฐมกาล 3:1)

ปฐมกาล 3:1-3 “ในบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมด ที่พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงสร้างนั้น งูฉลาดกว่าหมด มันถามหญิงนั้นว่า “จริงหรือ? ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้’ ”²หญิงนั้นจึงตอบว่า “ผลของต้นไม้ในสวนนี้เรากินได้”³ เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น พระเจ้าตรัสว่า ‘ห้ามพวกเจ้ากินและถูกต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย’”

งูตอบกลับหญิงนั้นว่า “ไม่จริงหรอก! ผลนี้จะไม่เป็นอันตรายแก่เจ้า พระเจ้ารู้ว่าเมื่อใดที่เจ้ากินต้นแห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว เจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า และจะสามารถตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองว่าอะไรถูก อะไรผิด”

ปฐมกาล 3:4-5 “งูจึงพูดกับหญิงนั้นว่า “พวกเจ้าจะไม่ตายแน่⁶ เพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจาก ต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้า คือรู้ความดีและความชั่ว”

หญิงนั้นมองที่ผลไม้และคิดว่าผลไม้ที่นั่นดีแก่ไหน เธอคิดว่ามันจะวิเศษขนาดไหนที่จะมีความฉลาดเหมือนอย่างพระเจ้า เธอเชื่อคำโกหกของงูและกินผลไม้ที่นั่น เธอส่งผลไม้ให้อาดัมและเขาก็กินด้วย

ปฐมกาล 3:6-7 “เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้ที่นั่นดีน่ากิน ทั้งเป็นต้นไม้ที่น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้ที่นั่นมากิน แล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วย เขาก็กิน⁷ ตาของเขาทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกเขาเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้”

ทันทีที่พวกเขากินผลไม้ที่นั่น ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแก่อาดัมและเอวา พวกเขาเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขและกลัวพระเจ้า พวกเขาตระหนักได้ว่าตัวเองเปลือยกายอยู่และรู้สึกอาย

อาดัมและเอวาได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกพวกเขา โดยไม่ได้คิดนาน พวกเขาได้หลบซ่อนในพุ่มไม้ แต่พระเจ้ารู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน เมื่อพระเจ้าถามพวกเขาว่า ได้กินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว (ซึ่งพระองค์บอกพวกเขาว่าไม่ให้แตะต้อง) พวกเขาได้โทษกันและกันในเรื่องความบาปของพวกเขา

ปฐมกาล 3:8-13⁸ เวลาเย็นวันนั้น เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระยาห์เวห์พระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้กลางสวน ให้พ้นจากพระพักตร์พระยาห์เวห์พระเจ้า⁹ พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกชายนั้นและตรัสถามเขาว่า “เจ้าอยู่ที่ไหน?”

¹⁰ชายนั้นทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่ จึงได้ซ่อนตัวเสีย”

¹¹พระองค์จึงตรัสว่า “ใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกาย? เจ้ากินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินนั้นแล้วหรือ?”

¹²ชายนั้นทูลว่า “หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กับข้าพระองค์ เธอส่งผลจากต้นไม้ที่นั่นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน”

¹³พระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่า “นี่เจ้าทำอะไรลงไป?” หญิงนั้นทูลว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน”

พระเจ้าทรงเสerah พระทัยที่อาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังพระองค์ พระองค์จึงตรัสว่า พวกเขาต้องออกจากสวนเอเดน “จากนี้ไป พวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบากด้วยการกินผงคลีดิน พวกเขาจำเป็นต้องทำ ชูคนุ่มห่มและหาอาหาร จะไม่ได้ทำอะไรอย่างง่ายดาย แม้กระทั่งการคลอดบุตร และเมื่อถึงวันหนึ่ง พวกเขาจะตาย”

ปฐมกาล 3:22-24 ²²แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าตรัสว่า “คูลี มนุษย์กลายเป็นเหมือนผู้หนึ่งในพวกเราแล้ว โดยที่รู้ความดีและความชั่ว บัดนี้ อย่าปล่อยให้เขาขึ้นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวิตมากินด้วย แล้วมีอายุยืนชั่ววันรันคร” ²³ เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์พระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกไปจากสวนเอเดน ให้เฝ้าปลุกบนดินซึ่งใช้สร้างเขาขึ้นมา ²⁴ พระองค์ทรงขับไล่ชายนั้นออกไป และทรงตั้งเหล่าเควบ ทางด้านทิศตะวันออกของสวนเอเดน และตั้งคาบเพลิงอันหนึ่งที่หมุนได้ไว้เฝ้าทางที่จะไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตนั้น

นี่คือสาเหตุที่มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นความรัก แต่พระองค์ก็ทรงบริสุทธิ์และปราศจากบาปด้วย พระองค์ไม่สามารถอยู่กับมนุษย์ได้ หากพวกเขายังมีบาป ซึ่งนี่เองก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องได้รับการอภัยบาปและทำไมพระเจ้าจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเรา เพื่อที่เราจะได้รับการอภัยบาปและบริสุทธิ์

ให้ระลึกไว้ว่า พระเจ้าทรงต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเรา แต่ความบาปของเราที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งถ้าหากว่าบาปของเราได้รับการอภัย เราก็จะสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ พระเยซูสามารถให้อภัยบาปแก่เราได้ แต่เราเองจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าพระเยซูคือใคร และทรงทำอะไรเพื่อเรา

บทที่ 3 พระเยซูคือผู้ใด

หากเราอยากรอดจากความบาปของเรา หากเราอยากไปแผ่นดินสวรรค์ หากเราอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ดังนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจสองประการ ดังนี้

- พระเยซูคือใคร
- อะไรคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา

ดังนั้น ในบทนี้เราจะได้ว่า พระเยซูคือผู้ใด

- ก. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
- ข. ผ่านทางพระเยซู ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้น
- ค. พระเยซูไม่เคยทำบาป
- ง. สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกถูกมอบไว้กับพระเยซู
- จ. พระเยซูทรงรักเรา
- ฉ. ในวันหนึ่ง พระเยซูจะเสด็จกลับมา

ก. พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ยอห์น 1:1 'ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า'

ยอห์น 1:14 'พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง'

ยอห์น 5:18 'เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้น แต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วย ซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้า'

ยอห์น 10:30-33 'เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน'³¹ พวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตาย³² พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า "เราแสดงให้เห็นการดีหลายอย่างของพระบิดา พวกท่านหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการดีข้อไหน?"³³ พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า "เราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆ แต่เพราะการพุดหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า"

ยอห์น 20:28 ‘โธมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์”’

โคโลสี 2:9 ‘เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์’

ฮีบรู 1:8 ‘แต่ส่วนพระบุตรนั้น พระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์ พระคทาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคทาเที่ยงธรรม’

ข. ผ่านทางพระเยซู ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้น

ยอห์น 1:3 ‘พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาตะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาตะ’

โคโลสี 1:16-17 ¹⁶ ‘เพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกทูตผี หรือพวกทูตผีที่ปกครอง หรือพวกทูตผีที่ครอบครอง หรือพวกทูตผีที่มีอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ¹⁷ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่ง และทุกสิ่งถูกยึดเข้าด้วยกัน โดยพระองค์’

ค. พระเยซูไม่เคยทำบาป

1 เปโตร 2:22 ‘พระองค์ไม่ได้ทรงทำบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย’

ง. สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกถูกมอบไว้กับพระเยซู

มัทธิว 28:18-20 ¹⁸ ‘พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว ¹⁹ เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ²⁰ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”’

ยอห์น 3:35 ‘พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้แก่พระหัตถ์ของพระองค์’

1 เปโตร 3:22 ‘พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจ และพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์’

อิสยาห์ 9:6 ‘ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรักขามหัสจรรย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานรันดร์ และองค์สันติราช”’

จ. พระเยซูทรงรักเรา

โรม 5:8 ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา’

ยอห์น 15:13 ‘ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน’

โรม 8:39 ‘หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้’

ฉ. ในวันหนึ่ง พระเยซูจะเสด็จกลับมา

มัทธิว 26:4 ‘พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านได้พูดแล้ว แต่เราจะบอกท่านทั้งหลายด้วยว่า ตั้งแต่นี้ไป พวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิเดช และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์’

มัทธิว 16:27 ‘เพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดา พร้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขา’

ลูกา 21:27 ‘และเมื่อนั้นพวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ด้วยฤทธานุภาพและพระรัศมีอันยิ่งใหญ่’

บทที่ 4 พระเยซูได้ทรงทำสิ่งใดเพื่อเรา

ศาสนาคริสต์ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าพระเยซูคือผู้ใดและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา หลายคนและหลายศาสนาพูดถึงเรื่องราวอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อพระเจ้าหรือพระต่างๆ แต่ในฐานะคริสเตียน เราพูดถึงเรื่องอะไรที่พระเยซูได้ทรงทำเพื่อเรา

ให้เราดูในสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา

ก. พระเยซูทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์และเข้ามาในโลกเพื่อช่วยพวกเรา

ยอห์น 6:51 ‘เราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าใครกินอาหารนี้ คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเรา’

ยอห์น 6:8 ‘เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ ไม่ใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา’

เพราะพระเยซูทรงรักเรา พระองค์จึงทรงยอมสละพระสง่าราศีแห่งแผ่นดินสวรรค์และลงมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเกิดในรางหญ้าในคอกสัตว์ที่ยากจน

มัทธิว 1:21 ‘เธอจะให้พระกานีบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยชู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา’

ลูกา 2:9-12 ‘มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่พวกเขา และพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากล่าวว่า ¹⁰ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่าน เป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลาย ¹¹เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิด ¹²นี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่าน คือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า’

พระเยซูไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง เราก็ได้ทราบด้วยว่าพระเยซูทรงไม่ได้มีอะไรเลย

ลูกา 9:58 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “หมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรัง แต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะ”

ฟิลิปปี 2:5-8⁵ จึงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ ‘ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้า ไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้’⁷ แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์⁸ พระองค์ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณานบนกางเขน

ข. พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานหลายอย่างเพื่อเรา

- พระเยซูทรงถูกถ่มน้ำลายรดพระองค์ มาระโก 14:65 ‘บางคนเริ่มถ่มน้ำลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ทูตตีพระองค์ แล้วพูดกับพระองค์ว่า “ท่านายซี” และพวกทหารยามก็เอามือตบพระองค์’
- พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ย มาระโก 15:20 ‘เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว พวกเขาก็ถอดเสื้อสีม่วงนั้นออก แล้วเอาเสื้อผ้าของพระองค์มาสวมให้ และนำพระองค์ออกไปเพื่อครั้งที่กางเขน’
- พระเยซูทรงถูกเปโตรปฏิเสธและยูดาสทรยศ มาระโก 14:68 ‘แต่เปโตรปฏิเสธว่า “ที่เจ้าพูดนั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ” เปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้าน แล้วไถ่กัณฑ์’
- พระเยซูทรงปิดพระพักตร์และถูกทูตตี มาระโก 14:65 ‘บางคนเริ่มถ่มน้ำลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ทูตตีพระองค์ แล้วพูดกับพระองค์ว่า “ท่านายซี” และพวกทหารยามก็เอามือตบพระองค์’
- พระเยซูทรงถูกโอบตี มาระโก 15:15 ‘ปีศาจต้องการจะเอาใจฝูงชนจึงปล่อยบาร์บัสให้แก่พวกเขา และเมื่อให้โอบตีพระเยซูแล้ว จึงมอบให้พวกเขาเอาไปตรึงที่กางเขน’
- สตรีษะถูกสวมด้วยมงกุฎหนาม มาระโก 15:17 ‘พวกเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมให้พระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎมาสวมพระเศียรพระองค์’
- พระเศียรพระเยซูถูกตีด้วยไม้้อ มาระโก 15:19 ‘แล้วพวกเขาเอาไม้้อตีพระเศียรของพระองค์ ถ่มน้ำลายรดพระองค์ และคุกเข่าลงนมัสการพระองค์’
- ในอิสยาห์จะทราบได้ว่าพระเยซูทรงระทมทุกข์และคุ้นเคยกับความเศร้าโศก อิสยาห์ 53:3 ‘ท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความทุกข์ยาก และเป็นคั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนี ท่านถูกดูหมิ่น และเราไม่ได้นับถือท่าน’

ค. พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา

อิสยาห์ 53:6 ‘เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่าน’

โรม 5:8 ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา’

ลูกา 23:33 ‘เมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่ากะโหลกศิรยะ เขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่นั่นบนกางเขนพร้อมกับผู้ร้ายสองคนนั้น ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง’

โรม 4:25 ‘คือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตาย เพราะการล่วงละเมิดของเรา คือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม’

1 เปโตร 2:24 ‘พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้ นั่น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย’

พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อตายไถ่บาปแทนเรา พระเยซูมาเพื่อสละชีวิตตนเองเพื่อเรา (มัทธิว 20:28)

ง. พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย

ขณะที่พระเยซูทรงมีชีวิตก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงทำนายว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงทำทายศัตราของพระองค์

ยอห์น 2:19-22 “ถ้าทำลายวิหารนี้ เราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน”

เราได้อ่านถึงความสำคัญในเรื่องความตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ใน 1 โครินธ์บทที่ 15

1 โครินธ์ 15:1-4 ¹พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้คำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายนั้น พวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้ว ²และท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น นอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผล

³เพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์ด้วยพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ⁴และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์

โรม 4:25 คือพระเยซูผู้ทรงถูกมอบให้ถึงความตาย เพราะการล่วงละเมิดของเรา คือผู้ที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้น เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

เราได้เรียนรู้ในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู

เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุกอย่างที่พระองค์ได้พูดไว้และสัญญาไว้ เป็นความจริง นอกจากนั้นแล้วยังทำให้เราเห็นด้วยว่าพระเยซูทรงมีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือความตาย

เลิกเช่นเดียวกับพระเยซู เมื่อวันนั้นมาถึง เราทุกคนก็จะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเช่นกัน

บทที่ 5 ความรอด

ก. โจร 2 คน

มีโจรสองคน คนหนึ่งถูกตรึงอยู่ด้านขวามือและอีกคนหนึ่งถูกตรึงอยู่ด้านซ้ายมือของพระเยซู โดยในตอนแรก โจรทั้งสองคนนี้ก็เฝ้าเยาะเย้ยพระเยซู

มัทธิว 27:41-44 ⁴¹พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เหมือนกันว่า ⁴²“เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิด เราจะได้เชื่อบ้าง” ⁴³เขาวางใจพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิด เพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า” ⁴⁴“แม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ค้ำว่าพระองค์ด้วย”

หลังจากอยู่กับพระเยซูเป็นระยะเวลาไม่นาน หนึ่งในโจรได้เปลี่ยนความคิด

ลูกา 23:39-43 ³⁹ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหมิ่นประมาทพระองค์ว่า “เจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือ? จงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิด” ⁴⁰แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่า “เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ? เพราะเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกัน” ⁴¹และเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริง เพราะเราได้รับผลสมกับการกระทำ แต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย” ⁴²แล้วคนนั้นจึงพูดว่า “พระเยซู ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์” ⁴³พระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

เป็นช่วงเวลาที่ยุติธรรมมากที่จะกลับใจและหันมาหาพระเยซู นั่นคือวันสุดท้ายในชีวิต โจรของเขา ซึ่งเท่าที่เรารู้ โจรผู้นี้ไม่เคยติดตามพระเจ้ามาก่อน ถึงอย่างไรก็ตาม เขาเองก็ถูกตรึงกางเขนข้างๆ พระเยซู ในตอนแรกเขาคว่าพระเยซู แต่หลังจากได้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ กับองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาได้กลับใจ แตกต่างกับพระเยซู และขอพระเยซูที่จะจดจำเขาเมื่อถึงเวลาที่เขาเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นิรันดร์กาล

นี่เป็นภาพที่ยอดเยียมมากเกี่ยวกับเรื่องความรอด โจรรู้ว่าตัวเขาเองเป็นคนบาปและบอกว่า “เราถูกลงโทษอย่างยุติธรรม เพราะเรากำลังได้รับในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับ” โจรได้เปลี่ยนแนวความคิดของเขา ซึ่งเป็นความหมายของการกลับใจ จากนั้นเขาได้ร้องเรียกให้พระเยซูช่วยเขา โดยความเชื่อ เขาเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยเขาให้รอดได้ เมื่อถึงเวลาที่เขาเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นิรันดร์กาล พระเยซูทรงเห็นการกลับใจและความเชื่อของเขา จึงได้ตรัสว่า “เราจะบอกความจริงแก่เจ้าว่า นับแต่วันนี้ไป เจ้าจะอยู่กับเราบนสวรรค์”

ช่วงเวลาที่โจรคนนั้นได้เสียชีวิตลง เขาได้มุ่งตรงสู่สวรรค์เพื่อไปอยู่กับพระเยซูตลอดนิรันดร์กาล ช่างเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก สิ่งนี้เป็นเหมือนภาพที่สื่อถึงว่าเราได้รับความรอดได้ยังไงด้วยเราไม่ได้รับความรอดเพียงเพราะว่าเราได้รับใช้พระเยซูตลอดทั้งชีวิตของเรา ชายผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อพระเจ้า เขาไม่มีความสามารถที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่ามีมือและเท้าทั้งสองของเขาถูกตรึงด้วยตะปูบนไม้กางเขน แต่ถึงยังไงก็ตาม เขาได้ทำอยู่สามสิ่ง คือ **อย่างแรก** เขาได้ตระหนักว่าเขาเป็นคนบาป **อย่างที่สอง** เขาได้กลับใจและหันจากแนวทางที่ชั่วของเขา **และอย่างสาม** เขาได้ร้องขอให้พระเยซูจดจำเขาเมื่อถึงเวลาที่เขาเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นิรันดร์กาล

นี่คือวิธีการที่คนได้มาเป็นคริสเตียนและมีชีวิตนิรันดร์กาลกับพระเยซู อีกชื่อหนึ่งของแผ่นดินสวรรค์คือเมืองบรมสุขเกษม

ข. เรามีปัญหาที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้

ปัญหาของเรานั้นเหมือนกับคนทุกคนในโลกนี้คือ เราเป็นคนบาป เราอ่านใน *โรม 3:23* *‘เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า’* พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงปราศจากบาป สวรรค์นั้นบริสุทธิ์ โดยผ่านทาง การอภัยบาปเท่านั้นที่จะสามารถทำให้พระเจ้ายอมรับเราและอนุญาตให้เราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้

กล่าวโดยสรุปคือ เราทุกคนล้วนมีปัญหา ซึ่งปัญหานั้นก็คือทุกคนถูกแยกจากพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ เพราะความบาปและจึงทำให้ไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้

ปัญญาจารย์ 7:20 *‘แน่ทีเดียว ไม่มีคนชอบธรรมสักคนเดียวบนแผ่นดินโลก ที่ทำแต่ความดี และไม่เคยทำบาปเลย’*

เราทุกคนเป็นผู้หลงหายเพราะบาปของเรา ข่าวดีคือพระเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อช่วยเราทุกคนที่หลงหาย *‘ลูกา 19:10* *‘เพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปในั้นให้รอด’* ซึ่งนี่คือสาเหตุที่พระเยซูทรงมาตายบนไม้กางเขน เพราะการเสียดสีของพระองค์บนไม้กางเขนจึงทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รับการอภัย

ยอห์น 3:16 *‘พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์’*

โรม 5:8 ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา’

มาระโก 10:45 ‘เพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติคนอื่น และให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมาก’

ยอห์น 15:12-13 ¹²“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน 13 ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน’

ทิตัส 2:13-14 ¹³ในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดี และการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่ คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา 14 พระองค์ประทานพระองค์เองแก่เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่าง และเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์ โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำการดี’

ค. กลับใจจากความบาปของคุณ

กิจการ 3:19 ‘เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง’

2 เปโตร 3:9 ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่’

มัทธิว 4:17 ‘ตั้งแต่นั้นมา พระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่า “จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มี มาใกล้แล้ว”’

เอเสเคียล 18:32 ‘เราไม่มีความพอใจในความตายของผู้ใด จงหันกลับและมีชีวิตอยู่’ พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ’

กิจการ 17:30 ‘ในเวลาที่มีมนุษย์ยังขาดความรู้ พระเจ้าไม่ทรงถือโทษ แต่บัดนี้ พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่’

การกลับใจคืออะไร

การกลับใจหมายถึงการหันกลับและมุ่งไปทางอื่น เราหันกลับจากความบาปของเราและหันไปหาพระเจ้า เราหันจากวิถีชีวิตเก่าของเรา และติดตามพระเยซู

มาระโก 1:15 ‘โดยตรัสว่า “เวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐ”’

ง. เชื่อหรือมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์

คำว่า ‘ความเชื่อ’ และ ‘เชื่อ’ มีความหมายเหมือนกัน

เราอ่านในฮีบรู 11:1 ‘ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น’

ตัวอย่างเกี่ยวกับความเชื่อ 2 ตัวอย่าง

1. เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม สิ่งนี้คือความเชื่อ
2. ด้วยตาของเรา เราไม่สามารถเห็นถึงความดีของพระเจ้าได้ แต่เราเองก็ยังเชื่อด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า พระองค์ทรงดี สิ่งนี้เองก็คือความเชื่อด้วยเช่นกัน

เพื่อที่จะเชื่อ หมายถึงว่าเราวางใจในความจริงของพระเจ้า อีกความหมายหนึ่งก็คือ เรามีความแน่ใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสล้วนเป็นความจริง

1 โครินธ์ 15:2-4 ‘และท่านจะได้รับความรอด โดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น นอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผล เพราะข้าพเจ้าได้มอบเรื่องสำคัญที่สุดที่ได้รับมานั้นแก่พวกท่านคือพระคริสต์ด้วยพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ‘และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์’

ตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 ตัวอย่างเกี่ยวกับความเชื่อ

ถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์ “พระคริสต์ทรงตายเพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในพระวจนะคำ” และเรามีความแน่ใจว่าสิ่งนี้คือความจริง ดังนั้นเราก็จะมีความเชื่อ

ถ้าเรามั่นใจว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ ถูกฝัง และฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ดังนั้น เราก็เชื่อในข่าวประเสริฐ

ปัญหาที่มนุษย์ทุกคนมีคือการที่เราแยกจากพระเจ้า เพราะความบาปของเรา พระเจ้ามีทางออกสำหรับทุกปัญหา หากเรากลับใจใหม่และเชื่อในพระเยซู พระเจ้าจะทรงทำลายปัญหาเกี่ยวกับความบาป ซึ่งเมื่อความ

บาปถูกล้างแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องตัดขาดจากพระเจ้าอีกต่อไป พระเยซูทรงทำลายความบาปโดยการตายบนไม้กางเขน ทุกคนที่กลับใจใหม่จากบาปของพวกเขา และเชื่อในพระเยซูและเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อเราก็สามารถที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์และมีความสัมพันธ์ที่เป็นนิรันดร์กับพระเจ้าตลอดไป

พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมนุษย์ เพราะพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ส่งพระเยซูลงมาตายแทนบาปของเรา “ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) ทันทีที่เราเชื่อ เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ และวันหนึ่ง เราจะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาล

เราสามารถอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานดังนี้ “พระเยซู ข้าพระองค์เชื่อในพระองค์ ข้าพระองค์ยอมรับว่าข้าพระองค์ต้องการการอภัยบาป ข้าพระองค์อยากที่จะหนีเสียจากความบาปและหันมาหาพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจในการเสด็จของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่เวลานี้ข้าพระองค์สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้แล้ว”

เมื่อคุณอธิษฐานเช่นนี้แล้ว พระเยซูทรงสัญญาว่าจะเสด็จเข้ามาในชีวิตของคุณ

ยอห์น 14:23 ‘พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา’

กาลาเทีย 2:20 ‘ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า’

ในเวลานี้คุณได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของคุณ ให้หาโอกาสบอกต่อกับคนอื่นๆ ถึงสิ่งที่คุณได้ทำ

จ. บอกคนอื่นๆ

คุณได้รับความรักของพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ และการอภัยบาป เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่จะบอกต่อไปยังเพื่อนทั้งหลายและครอบครัวของคุณ พวกเขาจำเป็นต้องได้ยินว่าพระเจ้ารักเขามากแค่ไหน จนได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายแทนบาปของพวกเขา

โรม 10:13-14 ¹³ 'เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด' ¹⁴ 'แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะพูดต่อพระองค์ได้อย่างไร? และพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไร? และเมื่อไม่มีผู้ประกาศ เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไร?'

ข้อควรจำเมื่อเราบอกเรื่องพระเยซูแก่คนอื่น มี 7 ข้อดังนี้

1. **อธิษฐาน** - อธิษฐานด้วยความกล้า อธิษฐานขอสติปัญญาในสิ่งที่จะพูด อธิษฐานเพื่อสำหรับโอกาส และอธิษฐานต่อคนเหล่านั้นที่จะเปิดหัวใจของเขาเพื่อรับเอาสิ่งที่เราจะแบ่งปัน
2. **ฟัง** - ใช้เวลาในการฟังให้มากเท่ากับการพูด
3. **คำพยานส่วนตัว** - พูดแบ่งปันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณ คุณมีคำพยานส่วนตัวในสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของคุณ บอกคนอื่นอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับสิ่งดีทั้งสิ้นที่พระเจ้าได้ทำเพื่อคุณ
4. **อย่าได้เถียง** - พูดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทำในชีวิตของคุณและสิ่งที่พระองค์สามารถทำได้ในชีวิตพวกเขา อย่าเข้าไปในบริบทของการโต้เถียงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเมือง ศิลธรรม และจริยธรรม ให้บอกแก่คนเหล่านั้นในเรื่องความรักของพระเยซู และวิธีที่พระองค์สามารถช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากความบาปได้
5. **การที่เราแยกออกจากพระเจ้า** - แบ่งปันเรื่องปัญหาของเรา ที่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกจากพระเจ้า ท่องจำหรือเขียนบันทึกข้อพระคัมภีร์ โรม 3:23 และ โรม 6:23 แล้วแบ่งปันข้อพระคัมภีร์นี้แก่พวกเขา

โรม 6:23 'เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา'

โรม 3:23 'เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า'

6. **คำตอบจากพระเจ้า** - พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นการคำตอบจากพระเจ้าต่อปัญหาของการแยกจากพระเจ้า คือเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขน และเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงจ่ายค่าไถ่บาปแทนเรา ให้แบ่งปัน 1 เปโตร 2:24

1 เปโตร 2:24 'พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ดินไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย'

7. นำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู – ถ้าพวกเขาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดกับเขา ให้ถามพวกเขาเพื่อให้อธิษฐานกับคุณ บอกเขาว่าพวกเขาสามารถต้อนรับพระเยซูได้เลยและรับเอาชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 1:12 ‘แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า’

โรม 10:13 ‘เพราะว่า ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอด’

ตัวอย่างคำอธิษฐาน “พระเยซูที่รัก ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ได้ทำบาป และข้าพระองค์อธิษฐานขอการไถ่ในพระองค์และติดตามพระองค์ ผู้ซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงนำชีวิตของข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในพระนามขององค์พระเยซูคริสตเจ้า เอเมน”

จ. ความมั่นใจในความรอด

ความรอดคือการเชื่อมั่นพึ่งพาในพระเยซูอย่างหนักแน่น เมื่อเราไว้วางใจในพระองค์อย่างต่อเนื่อง เราจะมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในชีวิตเรา เป็นฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในชีวิตของเราซึ่งให้ความมั่นใจแก่เราว่าเราได้รับความรอดแล้ว เราไม่เคยได้รับความรอดเพราะเราทำบาปน้อยลง หรือทำสิ่งที่ดีมากขึ้น ยังไงก็ตาม เรามั่นใจว่าพระเยซูทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราเมื่อเราเติบโตขึ้น ซึ่งเมื่อเราโตขึ้น เราก็จะทำบาปน้อยลงบ่อยขึ้น และทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้น

2 โครินธ์ 1:21-22 ²¹ผู้ทรงให้เราทั้งหลายทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์ และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้า ²²และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย’

พระเจ้าทรงแสนดีที่ทรงหาทางช่วยเราเพื่อให้ได้รับการอภัยและได้อยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ตลอดนิรันดร์กาล ในเวลานี้เราเองที่เป็นคริสเตียน เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจำไว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะการทำความดีของเราที่ช่วยเราให้รอด แต่เป็นเพราะพระคุณพระเจ้าต่างหาก

บทที่ 6 พระคุณพระเจ้า

ก. ความรอดคือของขวัญที่ให้เปล่า

ขณะที่พระเยซูกำลังจะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนบาปของเรา ให้จำไว้ว่ามีโจรสองคนอยู่ข้างพระองค์ คนหนึ่งอยู่ด้านขวา และอีกคนอยู่ด้านซ้ายของพระองค์ พวกเขาได้ทำในสิ่งที่เลวร้ายหลายอย่างและสมควรที่จะได้รับการลงโทษ ในช่วงแรกๆ ของวัน ทั้งสองได้เยาะเย้ยพระเยซู แต่ในเวลาต่อมาของวันนั้น หนึ่งในพวกเขาเปลี่ยนความคิด โจรทางด้านซ้ายมือเริ่มที่จะคำว่าพระเยซูโดยพูดว่า “เจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือ? จงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิด” แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่า “เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ? เพราะเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกัน”⁴¹ และเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริง เพราะเราได้รับผลสมกับการกระทำ แต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย”⁴² แล้วคนนั้นจึงทูลว่า “พระเยซู ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์”⁴³ พระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” เรื่องนี้อยู่ในพระธรรมลูกา 23:32-43 และมัทธิว 27:44

ในเวลานี้ โจรที่อยู่ด้านขวามือของพระเยซูก็อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ ตามจริงแล้ว วันนั้นที่พระเยซูได้พูดคือ พระองค์ทรงอยู่เมืองบรมสุขเกษม เขาทำอะไรถึงคู่ควรแก่การทำให้เขาได้รับความรอด เขาไปโบสถ์หรือ เขาอธิษฐานทุกวันหรือ เขาประกาศข่าวประเสริฐหรือ คำตอบคือ ไม่เลย! เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพราะว่าเขาถูกตรึงไว้บนไม้กางเขน แต่เพราะเขาว่าเชื่อในพระเยซู ดังนั้นเขาจึงได้ขอให้พระเยซูระลึกถึงเขา และพระเยซูเองก็ทรงอภัยบาปแก่เขาโดยพระคุณของพระองค์

เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าความรอดไม่ได้เกิดเพราะเราทำสิ่งที่ดี แต่ความรอดเกิดจากการที่พระเยซูได้ทรงทำโดยการตายบนไม้กางเขน ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูตายเพื่อเราบนไม้กางเขนและไว้วางใจในพระองค์ เราจะได้รับ ความรอด

ยอห์น 3:16 ‘พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์’

เพราะพระเจ้าทรงรักเรา พระองค์จึงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนแทนบาปของเรา ทรงถูกฝัง และในวันที่สาม พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย ถ้าเราเชื่อในสิ่งนี้ เราจะมีชีวิตนิรันดร์ โลกิตของพระเยซูชำระล้างเราจากบาปทั้งสิ้นและ ไม่มีอะไรที่เราจะสามารถทำเพื่อเพิ่มเติมหรือจ่าย เพื่อแลกความรอดนี้ได้เลย

เอเฟซัส 3:8-9 *“เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ โดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า” ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อให้ไม่ให้ใครรอดได้’*

พระคุณหมายถึงการที่คุณได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการให้เปล่าโดยไม่คิดมูลค่า

เราได้รับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อ เมื่อเราเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระเยซูคือใครและเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา เราก็จะได้รับการอภัยบาป

พระเจ้าทรงบอกเราเพิ่มเติมอีกว่า ความรอด “ไม่ได้เกิดจากตัวเราเอง แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า” ซึ่งหมายถึงแม้กระทั่งความเชื่อที่ได้มอบแก่เรานั้นก็เป็นของขวัญด้วย พระองค์ทำแบบนี้เพราะพระองค์ทรงรักเรา การตอบสนองของเรานั้นจึงจะต้องออกมาเป็นการขอบพระคุณ

โรม 6:23 *“เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”*

ข. ไม่ใช่ด้วยการกระทำ

เราไม่ได้รับความรอดผ่านการกระทำ การไปโบสถ์ การอธิษฐาน และการแบ่งปันความเชื่อของเรา เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่ทำให้เราได้รับความรอด เราได้รับความรอดโดยความเชื่อ เราสามารถให้แก่คนยากจน ช่วยเหลือคนอื่น และร้องเพลงนมัสการได้ตลอดทั้งวัน แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ทำให้เราได้รับความรอด เราได้รับความรอดเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูทรงทำเพื่อเรา คือการที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปของเรา

1 ยอห์น 5:11-13 *“¹¹และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ¹²คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ¹³ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์”*

- เราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้า
- ความรอดคือของขวัญที่ให้เปล่า

กิจการ 15:11 *“แต่ตรงข้าม เราเชื่อว่าเราเองจะรอด โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขา”*

กิจการ 4:12 'ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย เพราะว่ามีนามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วได้ฟ้า'

กิจการ 16:31 "จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด"

พระเจ้าพร้อมและเต็มใจที่จะประทานความรอดแก่ผู้ใดก็ตามที่ขอ ผ่านทางความเชื่อ

วิวรณ์ 3:20 'นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา'

วิวรณ์ 22:17 'พระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่า "เชิญเสด็จมาเถิด" และให้คนที่ได้ยินกล่าวว่า "เชิญเสด็จมาเถิด" "คนที่กระหายเชิญเข้ามา ใครที่มีใจปรารถนา จงมารับน้ำแห่งชีวิต โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย"'

บทที่ 7 พระวิญญูณคือใคร (ตอนที่ 1)

ก. พระวิญญูณบริสุทธิ์คือพระเจ้า พระภาคที่สามขององค์ตรีเอกานุภาพ

มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น และพระองค์ทรงอธิบายถึงพระองค์เองว่ามีสามพระภาค ได้แก่ พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร (พระเยซูคริสต์) และพระเจ้า พระวิญญูณบริสุทธิ์ แต่ละพระภาคล้วนเท่าเทียมกัน และเป็นนิรันดร์ร่วมกัน พระวิญญูณบริสุทธิ์อยู่ในรูปแบบที่ลึกลับซึ่งแยกจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซู และทรงเป็นหนึ่งเดียวกันกับทั้งสองพระภาคด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเข้าใจได้ แต่เราจำเป็นต้องจดจำว่าพระเจ้าทรงปราศจากขีดจำกัด

พระเจ้าทรงปราศจากขีดจำกัดและอยู่เหนือเกินกว่าสติปัญญาที่จำกัดของเราจะสามารถเข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แค่ไหน อย่างเช่น ด้วยกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล เราได้พบกาแล็กซี่มากกว่า 125,000,000,000 กาแล็กซี่ แต่ละกาแล็กซี่อาจจะมีดวงดาวมากกว่าสองแสนล้านดวง ซึ่งหมายความว่ามีดวงดาวทั้งหมดกว่า 12,500,000,000,000,000,000,000,000 ดวง เพียงแค่พระเจ้าทรงตรัส แล้วดวงดาวก็เกิดขึ้นมา ดวงดาวเหล่านั้นหมุนโคจร และไม่เคยเคลื่อนที่เข้าชนกันเลย ดาวของเรา ดวงอาทิตย์นั้นใหญ่มากถึงขนาดที่คุณสามารถรวมโลกนับล้านเข้าไปอยู่ในนั้นได้ และก็ยังมียอดดาวในกาแล็กซี่ของเราที่ใหญ่มากถึงขนาดที่คุณสามารถรวมเอาดวงดาวมากถึง 5 แสนล้านดวงเข้าไปไว้ในนั้นได้ และดาวนั้นชื่อว่า เอ็กซ์วาย สกูติ ด้วยความรู้ในเรื่องนี้ ควรหรือไม่ที่ความจริงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าอย่างแจ่มแจ้งได้เลยจริงๆ จะเป็นปัญหาค้านกับความคิดของเรา? พระเจ้าทรงตรัสในพระธรรมอิสยาห์ 55:8-9 ⁸ “เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเรา” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ ⁹ “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกอย่างไร ทางของเราก็คือสูงกว่าทางของพวกเจ้า และความคิดของเราก็คือสูงกว่าความคิดของเจ้าอย่างนั้น”

พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว แต่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองในรูปของตรีเอกานุภาพ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญูณบริสุทธิ์

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4 ‘โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเรา’

อิสยาห์ 44:6 ‘พระยาห์เวห์ พระมหากษัตริย์ของอิสราเอล และพระผู้ไถ่ของเขา พระยาห์เวห์จอมทัพ ตรัสดังนี้ว่า ‘เราเป็นเบื้องต้นและเราเป็นเบื้องปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า’

มัทธิว 28:9 ‘เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์’

ในเมื่อพระเจ้าทรงไว้จัดจำกัด และทางของพระองค์ก็สูงเหนือกว่าสวรรค์ ไม่มีใครควรที่จะพลาดใจว่าเรานั้นไม่สามารถเข้าใจพระเจ้าได้อย่างแจ่มแจ้งเลย โดยความเชื่อ เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว และพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ในรูปแบบเป็น 3 บุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีส่วนในการสร้างโลก

ปฐมกาล 1:1-2 ‘ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน’ แผ่นดินก็ว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน้ำ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้น’

ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ในคริสเตียนทุกคน

เมื่อใดที่มีคนกลายมาเป็นคริสเตียน พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา

ยอห์น 14:3 ‘พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา”’

กิจการ 2:38 เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์’

1 โครินธ์ 3:16 ‘ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?’

ง. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำทาง สอน และประทานกำลังแก่คริสเตียนทุกคน

ยอห์น 14:26 ‘แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับท่านแล้ว’

ยอห์น 16:13 'เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งหมด เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพลการ แต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น'

กิจการ 1:8 'แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก''

เราเห็นได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ชี้แนะแก่เรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเรา เตือนเราในเรื่องความจริง ชี้นำเรา เปิดเผยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และประทานกำลังแก่เราเพื่อให้ออกไปเป็นพยานแก่โลกนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้สั่งสอนเราและทำให้ถ้อยคำของพระเจ้ามีชีวิต พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มเดียวเท่านั้นที่ผู้เขียนว่ามานั่งลงและร่วมมือกับคุณทุกครั้งที่คุณอ่าน

จ. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล

หมายเหตุ: เมื่อเราบอกว่าพระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น 'บุคคล' เราไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ แต่เราหมายถึงว่าพระเจ้าทรงครอบครอง 'ลักษณะเป็นบุคคล' และพระองค์ทรงเป็นบุคคลผู้มีเหตุและผล พร้อมทั้งการตระหนักรู้ตัวเอง บ่อยครั้งที่นักศาสนศาสตร์ให้คำจำกัดความของคำว่าบุคคลว่าเป็น 'บุคคลที่มีจิตใจ อารมณ์ และความตั้งใจ'

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แรงหรือพลัง แต่เป็นบุคคลแท้จริงที่เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชี้ทาง สอน และให้สิทธิอำนาจแก่คริสเตียนทุกคน เนื่องด้วยทรงเป็นบุคคล พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถเสียบพระทัยได้

เอเฟซัส 4:30 'และอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียบพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่'

เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นบุคคล จึงสามารถขัดขวางได้ หรือต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

1 เธสะโลนิกา 5:9 'อย่าขัดขวางพระวิญญาณ'

กิจการ 7:51 'เจ้าพวกคนหัวแข็ง ใจคือคิ่ง และหูตึง พวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ บรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทำอะไร พวกท่านก็ทำอย่างนั้น'

ฉ. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา

เอเฟซัส 1:13-14 'ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสั่งวาตะคือข่าวประเสริฐ เรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามที่ทรงสัญญาไว้ พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์'

เมื่อเรามีประสบการณ์ในการทรงสถิตและฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา สิ่งเหล่านี้จะคอยย้ำเตือนเราถึงพระสัญญาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นตราประทับและเครื่องหมายในชีวิตของเรานี้ที่มีความหมายว่าเราได้รับความรอดและกำลังจะไปยังแผ่นดินสวรรค์

ช. พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยขอแทนเรา

หลายครั้งที่เราไม่รู้ที่เราควรจะทำอย่างไรเพื่อสิ่งใด พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอธิษฐานช่วยขอแทนเรา โรม 8:26-27 ²⁶ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ที่เราควรจะทำอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ ²⁷และพระองค์ผู้ทรงชั้นสุดระใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณ เพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า'

ในบทถัดไป เราจะดูว่าพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้เดินในพระวิญญาณและประโยชน์ของการเดินในพระวิญญาณ จากนั้นเราก็จะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือผู้ให้ของประทานฝ่ายวิญญาณแก่คริสตจักรอีกด้วย

บทที่ 8 พระวิญญานบริสุทธิ์ (ตอนที่ 2)

ก. เดินในพระวิญญาน

กาลาเทีย 5:16 'แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาน แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง'

กาลาเทีย 5:25 'ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาน ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญานด้วย'

เศคาริยาห์อธิบายว่าที่เราควรพึ่งพาในฤทธิ์เดชพระวิญญานบริสุทธิ์อย่างไรเมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา

เศคาริยาห์ 4:6 'แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า 'นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธาานุภาพ แต่ด้วยวิญญานของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพรัดนี้แหละ'

ในฐานะที่เป็นคริสเตียน เราจำเป็นต้องพึ่งพาในฤทธิ์เดชของพระวิญญานบริสุทธิ์ มากกว่าที่จะพึ่งพาในกำลังของตัวเอง เป็นสิ่งดีที่จะสำรวจถึงความอ่อนแอของเราต่อพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อกำลังของเรา โดยความเชื่อ เราจำเป็นต้องลงลึกในการพึ่งพาพระวิญญานบริสุทธิ์

เราจะลงลึกในการพึ่งพาพระวิญญานบริสุทธิ์และเดินในพระวิญญานได้อย่างไร

1. เราอธิษฐาน เราสามารถอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานอย่างง่ายเช่น 'พระเจ้า ช่วยลูกด้วย ลูกต้องการพระองค์' หรือ 'ช่วยให้ลูกได้พึ่งพาในพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิด' คำอธิษฐานเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับเราที่จะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า ในทุกเช้า เราควรอธิษฐานว่า 'ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยให้ลูกได้เดินในพระวิญญานของพระองค์ด้วยเถิด'

อ่านถ้อยคำของพระเยซูอย่างช้าๆ ในพระธรรมลูกา 11:9-13 ซึ่งพูดอย่างจำเพาะเจาะจงว่า พระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญานบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอ หา และเคาะ

ลูกา 11:9-13 'เราบอกพวกท่านว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา 11 มีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลาจะเอามาให้เขาแทนหรือ? 12 หรือถ้าขอไข่ จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ? 13 เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญานบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์'''

2. เราจำเป็นต้องตกลงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราอ่านใน *อาโมส 3:3* 'สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน?' ส่วนหนึ่งของการเดินด้วยกันในความสามัคคีคือการเห็นพ้องต้องกัน เมื่อคุณเดินกับใครสักคน คุณต้องตกลงเงื่อนไขสองข้อว่าคุณกำลังจะไปไหน และจะไปที่นั่นได้อย่างไร เราเดินในพระวิญญาณเมื่อเราทำในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้องการให้เราทำและเดินในทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้องการให้เราเดินไป อย่างเช่น ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แต่คุณตัดสินใจที่จะเกลียดเพื่อนบ้าน เมื่อนั้นก็แสดงว่าคุณไม่ได้กำลังเดินในพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณได้เลือกทางเดินที่ต่างออกไปจากทางเดินที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบให้แก่คุณ

ในพระคัมภีร์จะเจอทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงต้องการให้เราทำตาม *สดุดี 119:105* 'พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์'

เรายังได้พบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราเดินเมื่อเราอธิษฐานและไว้ออกการทรงนำของพระองค์ เป็นสิ่งดีที่จะอธิษฐานว่า 'ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในทุกอย่างที่คุณทรงต้องการสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พึ่งพาพระองค์และฤทธิ์เดชของพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ได้รับเอาพระวิญญาณของพระองค์อย่างเต็มที่ด้วยเถิด อามิน'

3. เราจำเป็นต้องอ่าน คิดใคร่ครวญ และทำตามพระคัมภีร์ บางสิ่งที่เหนือธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราอ่านพระวจนะคำของพระเจ้า มีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างวิญญาณของมนุษย์และพระวิญญาณของพระเจ้าเมื่อเราอ่าน ฟัง หรือใคร่ครวญในพระคัมภีร์

ในพระธรรมกาลาเทีย 3:5 เราถูกถามว่า 'พระองค์ผู้ประทานพระวิญญาณแก่ท่านทั้งหลาย และทรงสำแดงฤทธิ์านุภาพท่ามกลางพวกท่าน ทรงทำเช่นนั้น โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือโดยความเชื่อของพวกท่านตามที่ได้อ่าน?'

เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราโดยความเชื่อเมื่อเราเชื่อว่าเราได้ยินจากพระองค์ พระเจ้าทรงสามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตเราได้และเติมเต็มเราอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิญญาณของพระองค์เมื่อเราเชื่อในถ้อยคำของพระองค์

4. เราต้องตระหนักในความคิดถึงความจริงที่ว่าเราดำเนินชีวิตในการมีสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

อ่านพระธรรมตอนนี้อย่างรอบคอบ 'ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิhsนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด' (2 โครินธ์ 13:14)

นี่คือคำอธิษฐานของอัครทูตเปาโลที่มีต่อผู้เชื่อทุกคน เพื่อให้พวกเขาจะมีประสบการณ์ในการสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นมีชีวิตในพระวิญญาณ เราคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งหมายถึงว่าตอนนี้เราเป็นหนึ่งในเดียวกับพระองค์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะดำเนินชีวิตในความตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่กับคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์พร้อมที่จะช่วยให้คุณเดินไปกับพระองค์

ทางที่เราจะเข้าถึงแนวคิดนี้คือ โดยการตระหนักถึงพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและการทรงสถิตของพระองค์ตลอดทั้งวัน เราจำเป็นต้องจัดสรรเวลาในการใคร่ครวญเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อสรรเสริญพระองค์ และเพื่อขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์กำลังทำในชีวิตของเรา เราจำเป็นต้องพูดคุยกับพระองค์อย่างต่อเนื่องด้วย เวลาที่เราเดินกับใครสักคนที่เรารัก แน่แน่นอนที่เราที่ต้องการที่จะพูดคุยกับคนนั้นและรับรู้ถึงการอยู่ด้วยของพวกเขา โดยความเชื่อ เราสามารถมีรูปแบบความสัมพันธ์อย่างเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้

5. เราถูกบอกให้ชิมและดูว่าพระเจ้าทรงดี

สดุดี 34:8 *‘ชิมชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข’*

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราให้ศึกษาแล้วจะเห็น หรือเชื่อฟังแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าทรงดี แต่ถ้าจะพูดให้ถูกคือให้เราชิมแล้วจะเห็น ในพระธรรมสดุดี 34 ข้อนี้ คำว่าชิมเป็นแนวคิดในเรื่องความสุขใจหรือสุขสันต์ มนุษย์สามารถหาสิ่งที่ทำให้สุขใจในการมีประสบการณ์ทุกรูปแบบของอาหารว่ามีความหวานหรือรสชาติหรือไม่ พระเจ้าทรงทำทนายเราให้เปลือยเปลือยไปกับพระองค์ พระองค์ทรงกำลังเชื่อเชิญเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่นำมาซึ่งพระพรที่ไม่ขาดสายแก่พวกเรา เราสามารถมีประสบการณ์กับความสุขเช่นนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและดูสิ่งดีทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำในชีวิตเรา เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทำงานผ่านชีวิตเราในฤทธิ์เดชและอวยพระพรนานาประการแก่เรา เราก็จะสามารถชิมความดีของพระองค์ได้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เพื่อที่จะให้เราที่มีความสัมพันธ์เช่นนี้กับพระองค์

6. เราจำเป็นต้องขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อน และเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ้ายจิตวิญญาณ

เอเฟซัส 5:15-20 ¹⁵เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา ¹⁶จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย ¹⁷เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ¹⁸และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ ¹⁹จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ้ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและ

สดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า²⁰ จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา’

เราจะเห็นในพระธรรมข้อนี้ว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเมาเหล้าองุ่น ผู้คนทั่วโลกพยายามไขว่คว้าหาความสุขผ่านทางการดื่มของมึนเมา ยิ่งไงก็ตาม เมื่อพวกเขาได้เมาแล้ว พวกเขาก็จะทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่โง่เขลาและชั่วร้าย พระเจ้าทรงมอบทางที่ดีกว่าในการค้นหาความสุขสันติสุข และความชื่นชมยินดี พระองค์ทรงตรัสว่า ‘แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ’ เราได้รับการสำแดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ อันดับแรก จงปราศรัยกัน ‘ด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ’ อย่างที่สอง ‘ร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า’ และอย่างที่สอง ‘จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง’ หากเราต้องการที่จะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณอยู่เสมอ ดังนั้น เราจำเป็นต้องเต็มเปี่ยมด้วยคำสรรเสริญและการขอบพระคุณ

7. เราเดินในพระวิญญาณเมื่อเรามีความปรารถนาอย่างลึกซึ้งที่จะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นกับพระเจ้า เราเรียนรู้จากยอห์นบทที่ 7 ว่าผู้ที่หิวกระหายนั้นถึงจะมีประสบการณ์ในแม่น้ำแห่งชีวิต แม่น้ำแห่งชีวิตเหล่านี้เป็นภาพของงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข. ประโยชน์หรือ “ผล” จากการเดินในพระวิญญาณ

กาลาเทีย 5:22-23 ²² ส่วนผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ²³ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมเนียมบัญญัติห้ามไว้เลย’

เมื่อเราเดินในพระวิญญาณ เราจะมีประสบการณ์กับผลเหล่านี้ในทุกรูปแบบ ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแรกคือ **ความรัก** ยิ่งเราเดินในพระวิญญาณมากเท่าไร เราก็ยิ่งเติบโตขึ้นในความรักของเราที่มีต่อผู้อื่น รวมทั้งความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าด้วย เรามีประสบการณ์ในความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราและได้รับการเสริมกำลังเพื่อส่งต่อความรักของพระองค์ไปถึงผู้อื่นด้วย

ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่สองคือ **ความชื่นชมยินดี** ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในชีวิตคริสเตียนของเรา เราได้รู้ว่าความชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของเรา

เนหะมีย์ 8:10 ‘แล้วท่านพูดกับพวกเขาว่า “ไปเถิด ไปรับประทานไขมันและคิม่น้ำหวาน และส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียมไว้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แต่องค์เจ้านายของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะความชื่นบานของคุณในพระยาห์เวห์เป็นกำลังของท่าน”’

ผลพระวิญญานบริสุทธิ์อย่างที่สามคือ **สันติสุข** พระวิญญานบริสุทธิ์ทรงสอนเราเกี่ยวกับวิธีที่จะเอาชนะความกลัวและความกังวลใจ เพื่อที่เราจะสามารถมีความประสพการณ์เกี่ยวกับสันติสุขได้ยิ่งเราเดินในพระวิญญานมากเท่าไร เราก็มักจะได้รับสันติสุขจากพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น

ความรัก ความชื่นชมยินดี และสันติสุขเป็นเพียงผลพระวิญญานบริสุทธิ์สามอย่างแรกเท่านั้น ยังมีผลพระวิญญานบริสุทธิ์อีก 6 อย่างที่ดูได้ในกาลาเทีย 5:22-23 ได้แก่ ‘**ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน**’

พระวิญญานบริสุทธิ์ทรงให้เสรีภาพแก่เรา

2 โครินธ์ 3:17 ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาน และพระวิญญานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น’

เมื่อเราเดินในพระวิญญาน เราก็ได้รับฤทธิ์เดชที่จะเอาชนะการเสพติดและความบาปได้

2 เปโตร 1:3 ‘ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง’

พระวิญญานบริสุทธิ์ทรงประทานความกล้าและฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญานแก่เราเพื่อที่จะเป็นพยานแก่ผู้อื่นได้

กิจการ 1:8 ‘แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญานเมื่อพระวิญญานบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”’

ทางเดียวที่สาวกพระเยซูจะสามารถออกไปและประกาศข่าวประเสริฐได้คือผ่านทางฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญานบริสุทธิ์

พระวิญญานบริสุทธิ์คือผู้ที่นำเราเข้าใกล้พระเยซู และพระวิญญานบริสุทธิ์เองก็เปลี่ยนแปลงเรา พระเจ้าทรงประทานความกล้าแก่เราอย่างมาก เมื่อเราเดินในพระวิญญาน

ค. ของประทานฝ่ายวิญญานมาจากพระวิญญานบริสุทธิ์

1 โครินธ์ 12:7-11 ⁷การสำแดงของพระวิญญาณนั้น พระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ⁸พระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ⁹และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรค โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ¹⁰ให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆ ได้ ¹¹พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์'

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมอบของประทานฝ่ายวิญญาณแก่ผู้เชื่อทุกคน ของประทานฝ่ายวิญญาณนี้ส่งมายังเราก็เพื่อที่เราจะปรนนิบัติรับใช้และหนุนใจผู้อื่น นี่คือวิธีการที่คริสตจักรได้รับการเสริมสร้าง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะพบกับเราและนำทางเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำสิ่งผ่านทางพระวจนะ คำของพระเจ้า และผ่านทางของประทานฝ่ายวิญญาณอย่างเช่น การเผยพระวจนะ ถ้อยคำแห่งสติปัญญา และถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้ พระองค์ยังทรงสามารถนำเราผ่านทางของประทานเรื่องการสังเกตวิญญาณ เพื่อที่เราจะสามารถแยกแยะระหว่างที่ดีและชั่ว

โรม 12:6-8 ⁶และเราทุกคนมีของประทานต่างกัน ตามพระคุณที่ประทานแก่เรา คือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะ ก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อ ⁷ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ ถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอน ⁸ถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติ ผู้ที่ให้ ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวาง ผู้ที่ครอบครอง ก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตา ก็จงแสดงด้วยใจยินดี'

1 โครินธ์ 12:28 'พระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่ง บรรดาอัครทูต สอง บรรดาผู้เผยพระวจนะ สาม บรรดาอาจารย์ ต่อจากนั้น ผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพ ต่อจากนั้น ของประทานในการรักษาโรค พวกที่ให้ความช่วยเหลือ พวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆ'

ทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้าจะได้รับของประทานฝ่ายวิญญาณหนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำความรู้จักของประทานที่เราจะมาและเรียนรู้ที่จะใช้ด้วย

1 เปโตร 4:10 'ตามที่แต่ละคนได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า'

บทที่ 9 รัับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นจากพระวิญญาณ

เมื่อเราเชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริงว่าพระองค์คือผู้ใด และเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อตรา เรา ก็จะได้รับของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาหรือเธอได้รับความรอดแล้ว

เอเฟซัส 1:13 ‘ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่าน ได้ยินสั่งจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้’

โรม 8:9 ‘ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้ว ท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนัง แต่อยู่ในพระวิญญาณ ใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ คนนั้นก็ไม่ใช่ของพระองค์’

1 โครินธ์ 6:19-20 ‘¹⁹ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน ผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง?’²⁰ ‘เพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูง ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิด’

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นของประทานที่พิเศษ น่าอัศจรรย์มากที่พระเจ้าทรงอยู่ภายในเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ แต่ยังมีมากกว่านั้นอีก

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจว่าผู้เชื่อทุกคนได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

กิจการ 1:8 ‘แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก’

หลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงปรากฏกายต่อหน้าสาวกของพระองค์ เราได้อ่านในยอห์นบทที่ 20 ว่าพระเยซูทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาตามที่ได้อธิษฐานไว้

ยอห์น 20:19-20 ¹⁹ ‘คำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย” ²⁰ เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์ เมื่อพวกเขาได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มี ‘ความยินดี’

หลายสัปดาห์ต่อจากนั้น เหล่าสาวกกำลังรอฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาสวมทับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะสามารถเป็นพยานแก่โลกได้ สิ่งนี้สำคัญมากที่จะต้องทำความเข้าใจ สาวกของพระเยซูทุกคนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระเยซูทรงประทานลมหายใจแก่พวกเขาและตรัสว่า ‘จงรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด’ อย่างไรก็ตาม ไม่มีสัปดาห์หลังจากนั้น เมื่อผู้เชื่อทุกคนอยู่รวมกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่ง พวกเขาทุกคน ‘ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มที่จะพูดภาษาแปลกๆ’

กิจการ 2:1-4 ¹ ‘เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง พวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน ² ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น ³ และพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟ ลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคน ⁴ พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด’

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเน้นในส่วนนี้ ตามที่เราได้เห็น พระเยซูประทานลมหายใจแก่พวกเขาเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ แต่ตอนนี้ ขณะที่เหล่าสาวกกำลังรอพระเจ้า พวกเขา ก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆ ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพวกเขา เราได้เห็นจากสิ่งนี้ว่า เราสามารถรับเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ และในเวลาต่อมาก็ได้รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผลที่เกิดจากการที่เหล่าสาวกเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร

ในวันเดียวกันนั้น เปโตรได้รับการเติมเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ประกาศเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และเกี่ยวกับคนสามพันคนที่ได้รับความรอด

กิจการ 2:41 ‘คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณสามพันคน’

ในกิจการบทที่ 8 เราได้เห็นว่ามีผู้เชื่อใหม่ที่ได้รับบัพติศมาในนามพระเยซูก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่เปโตรและยอห์นวางมือแก่พวกเขา

กิจการ 8:14-17 ¹⁴เมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ยินว่าชาวสะมาเรียได้รับพระวาทะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาทั้งหลาย ¹⁵เมื่อเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเพื่อพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์¹⁶ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใคร พวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ¹⁷เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนพวกเขา แล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์'

ที่เมืองเอเฟซัส เปาโลวางมือเหนือผู้เชื่อใหม่ 12 คน พวกเขาที่ได้รับการเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พุคภาษาแปลกๆ และเผยพระวาทะ

กิจการ 19:6-7 ⁶เมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขา พวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และเผยพระวาทะ 'คนเหล่านั้นมีประมาณสิบสองคน'

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเราตั้งแต่ตอนที่เรได้รับความรอดตั้งแต่แรก แต่เราก็ยังสามารถเติมเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ผ่านทางชีวิตของเรา ด้วยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์ ผู้ติดตามพระเยซูทุกคนได้พูดเป็นภาษาแปลกๆ นอกจากนั้นแล้ว เปโตรได้รับการเสริมกำลังโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาได้ประกาศข่าวประเสริฐและคน 3,000 คนได้เข้าร่วมที่คริสตจักรในวันนั้น สัญญาณอีกหนึ่งอย่างที่เกิดหลังจากที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคือ การเผยพระวาทะ เมื่อเปาโลวางมือลงบนคน 12 คนในเมืองเอเฟซัส พวกเขา ก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆ และเผยพระวาทะ

เมื่อเปโตรและยอห์นไปยังเมืองสะมาเรีย และวางมืออธิษฐานแก่คนเหล่านั้นที่ได้รับบัพติศมาในพระนามพระเยซู พวกเขา ก็ได้รับการเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราดูในพระธรรมกิจการ เห็นว่าผู้คนได้รับการเติมเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับของประทานเพราะผู้นำที่ได้รับพระวิญญาณวางมืออธิษฐานแก่เขาเหล่านั้น สาวกกลุ่มแรกกำลังรอคอยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ห้องชั้นบน และเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในห้อง เหมือนอย่างกับลมพัดแรงกล้า ลื่นรูปพรรณสัณฐานเป็นไฟก็ได้เกิดขึ้นกับแต่ละคน

ความจริงที่สำคัญคือ พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เสมอเพื่อเรา

เมื่อเรารอคอยพระเจ้า พระองค์ก็ทรงจัดเตรียมไว้มากยิ่งขึ้นกว่านี้เพื่อเรา

เมื่อเราใช้เวลาอยู่กับพระเยซู เราก็สามารถรับได้มากกว่านี้

เมื่อผู้นำที่ได้รับการเติมเปี่ยมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์วางมืออธิษฐานแก่เรา เราก็จะสามารถได้รับมากยิ่งขึ้น

เมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญานบริสุทธิ์แก่เรา

ลูกา 11:13 ‘เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญานบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์’

และเมื่อเราก้าวเข้าสู่งานพันธกิจรับใช้ พระเจ้าก็ทรงมีมากกว่านี้เพื่อเรา

บทที่ 10 รักพระเจ้า พระบัญญัติที่สำคัญที่สุดของพระเจ้า (ตอนที่ 1)

พระเจ้าทรงบอกไว้อย่างชัดเจนถึงวิธีการที่เราจะดำเนินชีวิตในฐานะผู้ติดตามของพระองค์
ในมาระโก 12: 28-29 พระเยซูบอกเราถึงพระบัญญัติที่สำคัญที่สุดสองอย่างจากทั้งหมด

²⁸ มีธรรมจารย์คนหนึ่งเข้ามาใกล้ เมื่อได้ยินพวกเขาถกเถียงกัน และเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุด?”

²⁹ พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า “พระบัญญัติอันดับแรกคือ โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียว ³⁰ พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่าน ³¹ ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้” (มาระโก 12:28-31)

ถ้าเราจะถามว่า การที่ตัวเองเป็นคริสเตียน นั้นต้องทำอะไรดีในตอนนี้ คำตอบคือ รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้าน

เราจะแสดงออกความรักที่เรามีต่อพระเจ้าได้อย่างไร

ก. เราชักพระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระองค์

ยอห์น 14:23 ‘พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา’

1 ยอห์น 5:3 ‘เพราะว่าความรักต่อพระเจ้าเป็นอย่างไร คือเมื่อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระหนักเกินไป’

เพื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เราจะต้องรู้ว่าพระคัมภีร์บอกไว้ว่าอย่างไรและทำตาม ฟังถ้อยคำพระเจ้าที่คริสตจักร อ่านพระคัมภีร์และเชื่อฟังทำตาม แม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้ที่คุณกำลังอ่านอยู่นั้น คุณก็ควรฟังอย่างดีในแต่ละบทเรียน และทำตามคำสอนนั้น สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างที่หาเพื่อพระเจ้าจะเป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริง เรายินดีที่จะทำทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงบอกแก่เรา

ข. เราชรักพระเจ้าโดยการพุดคุยกับพระองค์

การอธิษฐานคือการพุดคุยกับพระเจ้า บอกปัญหาของคุณให้พระเจ้าได้รู้ ขอพระองค์ช่วยคุณ พุดคุยกับพระองค์ในทุกเรื่อง

1 เศสะโลนิกา 5:17 'จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ'

พระเยซูทรงสอนเราว่าทุกคนควรอธิษฐานและอย่างยอมแพ้

ลูกา 18:1 'พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ'

ค. เราชรักพระเจ้าโดยการขอบพระคุณ

ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกเรื่องที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรา ขอบคุณพระองค์สำหรับความรอด ขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทีพระองค์ทรงประทานให้แก่คุณ

1 เศสะโลนิกา 5:18 'จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์'

โคโลสี 4:2 'จงอุทิศตัวในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณ'

ฮีบรู 13:15 'เพราะฉะนั้น ให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั่น คือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์'

ง. เราชรักพระเจ้าโดยการสารภาพบาปของเรา

1 ยอห์น 1:9 'ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น'

สุภาษิต 28:13 'ผู้ซ่อนการละเมิดของตนไว้จะไม่เจริญ แต่ผู้สารภาพและทิ้งมันจะได้รับความกรุณา'

เราควรลองที่จะไม่ทำบาปสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็จะทำบาปอยู่ดี แต่เมื่อเราทำบาปเราจำเป็นต้องสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า บอกพระองค์ถึงบาปของเราและทูลขอกำลังจากพระองค์ที่เราจะไม่ทำบาปนั้นซ้ำอีก

จ. เรารักพระเจ้าโดยการกลับใจใหม่จากบาปของเรา

การสารภาพเป็นสิ่งที่ดี แต่เราเองก็จำเป็นต้องหันหนีจากบาปของเราและไม่ทำบาปอีก คำว่ากลับใจใหม่นั้นหมายถึงการหันหนี เราหันหนีจากบาปและไม่ทำบาปอีกต่อไป

ลูกา 5:32 'เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่'

ลูกา 15:10 'ในทำนองเดียวกัน เรอบอกท่านทั้งหลายว่า จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่'

กิจการ 3:19 'เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง'

ฉ. เราแสดงความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าโดยการให้พระองค์ทรงนำหน้า

มาระโก 12:30 'พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่าน'

ทุกสิ่งที่มีและทุกสิ่งที่เราเป็น เราต้องรักพระเจ้า ซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ต้องเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเรา

มัทธิว 10:37-39 ³⁷ใครที่รักบิดามารดา ยิ่งกว่ารักเรา ก็ไม่มีค่าควรกับเรา และใครที่รักบุตรชายหญิง ยิ่งกว่ารักเรา คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา ³⁸และใครที่ไม่รับกางเขนของตนและตามเราไป คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา ³⁹ผู้ที่เอาชีวิตของตนรอด จะกลับเสียชีวิต แต่ผู้ที่เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด'

- ความปรารถนาของคุณไม่ใช่อันดับหนึ่ง
- ความปรารถนาของผู้ปกครองไม่ใช่อันดับหนึ่ง
- แผนการของคุณไม่ใช่อันดับหนึ่ง

พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่ง

- พระเจ้าทรงปรารถนาอะไรสำหรับชีวิตของคุณ?
- พระเจ้าประสงค์ให้ฉันทำอะไร?
- แผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตฉันคืออะไร?

นี่คือคำถามที่เราจำเป็นต้องถาม เมื่อมีทางเลือก เราเลือกน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ความต้องการของเรา

พระเจ้าจะต้องสำคัญกว่าสิ่งใดๆ ที่เราปรารถนา อย่างเช่น เราอาจจะชอบมีเงิน แต่พระเจ้าสำคัญกว่า ความปรารถนาตามเนื้อหนังของเรา เราอาจจะคิดว่าการผิคือธรรมเรื่องเพศเป็นเรื่องสนุก แต่พระเจ้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ น้ำพระทัยและความปรารถนาของพระองค์จะต้องครอบครองชีวิตของเรา ไม่ใช่ความต้องการตามเนื้อหนังที่เป็นร่างกายเราที่ต้องการ

เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่ต้องจำว่าทุกอย่างที่พระเจ้ามีเพื่อเรานั้นดี เมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นไปตามทางของพระองค์ เราจะพบชีวิต ความหมาย และความชื่นชมยินดี การเชื่อฟังพระเจ้านำมาซึ่งพระพร การเชื่อฟังพระเจ้านำมาซึ่งสันติสุข การเชื่อฟังพระเจ้าช่วยเราให้มีชีวิตสมรสที่ดีงามและครอบครัวที่วิเศษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอที่จะทำตามสิ่งที่เส้นทางของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ไว้ในยอห์น 10:10 'เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์'

บทที่ 11 รักพระเจ้า พระบัญชาที่สำคัญที่สุดของพระเจ้า (ตอนที่ 2)

1 โครินธ์ 10:24 ‘อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ’

การมีความรักในลักษณะนี้เป็นวิธีการที่เราเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ทุกอย่าง

กาลาเทีย 5:14 ‘เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’

เรารักเพื่อนบ้านยังงี้ให้เหมือนกับรักตัวเอง แล้วใครคือเพื่อนบ้านของเราละ พระเยซูบอกกับเราว่า เพื่อนบ้านของเราคือใครก็ตามที่เราเห็นว่าเขาคณนั้นต้องการความช่วยเหลือ การแสดงความรักแก่พวกเขาคือการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ

ครั้งหนึ่งฟาริสีได้ถามพระเยซูว่า “ใครคือเพื่อนบ้านของข้าพระองค์” แทนที่จะตอบคำถามนั้น โดยตรง พระองค์กลับตอบด้วยการเล่าเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัญญัติแทน

ลูกา 10:25-37 ²⁵มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ ทูลถามว่า “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์?” ²⁶พระองค์ตรัสตอบว่า “ในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไร? ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร?” ²⁷เขาทูลตอบว่า “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดกำลังของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” ²⁸พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิต” ²⁹แต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้า จึงทูลพระเยซูว่า “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า?” ³⁰พระเยซูตรัสตอบว่า “มีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็ม ไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวกโจรปล้น พวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขา ทบตีเขา แล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้ว” ³¹พอดีมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง ³²คนเลวก็เหมือนกัน เมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่ง ³³แต่เมื่อชาวสะมาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้น เห็นแล้วก็มิใจสงสาร ³⁴จึงเข้าไปหาเขา เอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันทาใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้ แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรม และดูแลรักษาพยาบาลเขา ³⁵วันรุ่งขึ้นก่อนจะไป เขาเอาเงินสองเดนาเรียนให้กับเจ้าของโรงแรม บอกว่า ‘ช่วยรักษาเขาด้วย สำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมา’ ³⁶ท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น?” ³⁷เขาทูลตอบว่า “คือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้น”

ในทางเดียวกัน พระเยซูทรงรักพวกเรา เราจำเป็นต้องรักผู้อื่นและมองคนที่อยู่ตรงหน้าเรา สิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการน้ำใจในเรื่องการเงินของเรา เวลาของเรา และความสามารถของเรา ทูลขอพระเจ้าสำหรับสติปัญญาเพื่อเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือบุคคลที่พระเจ้าทรงนำมาอยู่ในทางของเราที่กำลังเดินไป

ยอห์น 13:34 'เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรายังรักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น'

คำว่า 'รัก' มีความหมายตามพระธรรม 1 โครินธ์ 13:4-8

⁴ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

⁵ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

⁶ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง

⁷ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ

⁸ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ แม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไป แม้การพูดภาษาแปลกๆ ก็จะเลิกพูดกัน แม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไป'

ความรักนั้นอดทนนาน เราต้องมีความอดทนกับผู้อื่น แม้กระทั่งเวลาที่คนอื่นทำให้เราเจ็บหรือทำให้เราไม่พอใจ เราจำเป็นต้องอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน ตามที่ได้บอกไว้ใน โคลโลสี 3:13 รวมทั้งในลูกา 6:27 ที่พระเยซูบอกว่า '...จงรักศัตรูของท่าน...'

ความรักนั้นมีใจปรานี พุทธคำที่เป็นคุณต่อผู้อื่นและประพฤติตนด้วยความปรานี พระเยซูบอกในมัทธิว 7:12 ว่า 'จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่คุณต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน เพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ'

'เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้' (1 เปโตร 4:8)

สุภาษิต 10:12 'ความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาท แต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่าง'

1 โครินธ์ 13:8 'ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ'

วิธีที่สำคัญที่จะแสดงความรักแก่เพื่อนบ้านของเราคือโดยการบอกพวกเขาว่าพระเยซูทรงประทานอภัยบาปของเราและชีวิตนิรันดร์ ถ้าเราเชื่อในพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานใจกล้าแก่คุณและความที่เหมาะสมที่จะพูดแก่คุณ เล่าเรื่องส่วนตัวของคุณว่าพระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

พระเยซูทรงบอกรักแม่กระทั่งศัตรูของพระองค์

ลูกา 6:27-28,32 “แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรแก่คนที่ชังท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่ทำร้ายท่าน “ถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่าน ควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือ? เพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกัน”

ยอห์น 13:35 ‘ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา’

เราจะทำแบบนี้ได้อย่างไร? โดยกำลังของเรา เราทำไม่ได้แน่นอน แต่ถ้าเราฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการฟังพระสุรเสียงของพระองค์และเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ในพระคัมภีร์ พระองค์จะทรงเริ่มเปลี่ยนหัวใจของเรา สิ่งนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติ พระเยซูบอกรักแก่ผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราและที่ให้อภัยผู้อื่นก็เหมือนอย่างที่เรา พระองค์ทรงให้อภัยแก่เรา จงอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าที่จะให้คุณมีหัวใจอย่างพระองค์และที่จะเห็นผู้อื่นในแนวทางเดียวกับที่พระองค์มองพวกเขาด้วย เราทุกคนล้วนเป็นคนบาปและพระเจ้าทรงรักเราทุกคน พระเยซูบอกว่าบุคคลที่ได้รับการอภัยมาก ก็ะรักมาก (ลูกา 7:47) พระเยซู ต้นแบบที่สมบูรณ์แบบของเรา กล่าวไว้ว่าพระองค์ไม่ได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อมากล่าวโทษ แต่มาเพื่อที่จะช่วย (ยอห์น 3:17) เมื่อเราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามาแค่ไหน และเราได้รับการอภัยมากแค่ไหน และเราได้รับความรักและการอภัยจากพระองค์เข้ามาในใจของเรา เราก็เป็นไทจากพันธนาการแห่งความบาปและตอนนี้เราก็สามารถที่จะรักผู้อื่นด้วยความรักของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราโดยผ่านทางฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทที่ 12 การบัพติศมาในน้ำ

ตอนนี้เราเป็นคริสเตียน เรารู้ว่าเรารักพระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติพระองค์ หนึ่งในพระบัญญัติของพระองค์คือการรับบัพติศมาในน้ำ

กิจการ 2:38 ‘เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์’

ในฐานะคริสเตียน เราจำเป็นต้องทำตามอย่างพระเยซูคริสต์ พระเยซูได้รับบัพติศมาจากยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดน ดังนั้นเราเองจึงจำเป็นต้องรับบัพติศมาด้วยเช่นกัน

มัทธิว 3:13-17 ‘แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลี มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่าน แต่ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์?” แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะสมควรที่พวกเราจะทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” แล้วยอห์นก็ยอม เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์ และนี่แน่ะ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”’

พระเยซูทรงบอกสาวกให้เดินทางไปทั่วโลกและบัพติศมาสาวกของพวกเขาทุกคน

มัทธิว 18:19-20 ‘เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้ เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น”’

เราดูในพระคัมภีร์ว่าเมื่อใดที่มีคนเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เขาเหล่านั้นจะได้รับบัพติศมา เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชายคนหนึ่งจากแอฟริกา เขาเชื่อในพระเยซู ชายคนนี้ต้องการรับบัพติศมาและฟิลิปก็ให้บัพติศมาแก่เขาทันที

กิจการ 8:35-38 ‘ฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้น ท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับ
คนที่ผู้นั้น ขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่ง คนที่จึงบอกว่า “นี่แน่ะ ที่นี่มีน้ำ มีอะไรจัดซื้อไม่ให้
ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” [ฟิลิปจึงตอบว่า “ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้” คนที่จึงตอบว่า “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซู
คริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า”] แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถ คนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับคนที่ ฟิลิปให้
ท่านรับบัพติศมา’

สิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นกับพศศิชาวเมืองฟิลิปปีและทั้งครอบครัวของเขา เมื่อพวกเขาเชื่อในพระเยซู เขา
เหล่านั้นจะได้รับบัพติศมา

กิจการ 16:31-33 เปาโลกับสิลาสจึงกล่าวว่า “จงวางใจในพระเยซูขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วท่านและครอบครัวจะ
ได้รับความรอด” ท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ใน
บ้านของเขาฟัง ในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเอง นายคุกพาเปาโลกับสิลาสไปล้างแผลที่ถูกเข็ญ และนายคุกก็
รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขา’

การบัพติศมาเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมที่จะเชิญเพื่อน ญาติ และเพื่อนบ้านของคุณมา เพื่อที่คุณจะสามารถ
แสดงต่อหน้าสาธารณชนในเรื่องความเชื่อของคุณที่มีในพระเยซูคริสต์

มัทธิว 10:32 “เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้
สถิตในสวรรค์”

การบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของคุณกับพระเยซู การลงไปในน้ำคือสัญลักษณ์ของการ
ที่คุณได้ตายต่อวิถีชีวิตเก่าของคุณ และการขึ้นจากน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ของคุณที่เดินไปกับพระเยซู
เราเป็นผู้ที่สร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์เรายังเกิดใหม่แล้วและเราอยู่เพื่อที่จะดำเนินชีวิตชีวิตใหม่ที่พระเจ้าทรง
มอบให้แก่เรา

โรม 6:3 ‘ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าไปในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าไปในการตาย
ของพระองค์?’

1 โครินธ์ 5:17 'ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น'

คำว่าบัพติศมาหมายถึงการจุ่มหรือการฝัง ดังนั้น เมื่อเราเชื่อในการจุ่มคนทั้งคนลงไปใต้น้ำ คุณก็ถูกฝังร่วมกับพระองค์ในการบัพติศมา (คุณลงไปใต้น้ำทั้งตัว) และเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ที่จะมีชีวิตใหม่

เฉพาะคนที่เข้าใจในเรื่องการบัพติศมาเท่านั้นและได้ยอมรับการเสียดชะของพระเยซูบนไม้กางเขน สำหรับบาปของพวกเขาจึงจะสมควรที่จะได้รับบัพติศมา ดังนั้นแล้ว

1. คนหนุ่มสาวควรที่จะได้รับบัพติศมา ถ้าหากเขาเข้าใจเรื่องความรอดและมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์
2. หากคุณได้รับบัพติศมาแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กในคณะอื่น คุณควรได้รับบัพติศมาอีกครั้งเพื่อคุณจะได้เข้าใจในความหมายของการบัพติศมาและเชื่อในพระเยซู

ข้อควรทราบตอนท้าย

ไม่มีใครรอดโดยการรับบัพติศมา เราได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา แต่คริสเตียนทุกคนควรได้รับบัพติศมา ซึ่งเป็นเหมือนกับการเชื่อฟังต่อสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสอนและแสดงเป็นตัวอย่างแก่เรา

บทที่ 13 การพึ่งพาฤทธิเดชอำนาจของพระเจ้าในทุกเรื่อง

โดยความเชื่อ เราจำเป็นต้องพึ่งพาฤทธิเดชอำนาจของพระเจ้าในทุกเรื่อง เราต้องเชื่อว่า

- ความชื่นชมยินดีมาจากพระเจ้า
- สุขภาพที่ดีมาจากพระเจ้า
- ความสำเร็จมาจากพระเจ้า
- ผลผลิตที่ดีมาจากพระเจ้า
- กำลังในการรับใช้ผู้อื่นมาจากพระเจ้า
- การอวยพรมาจากพระเจ้า
- กำลังในการเอาชนะความบาปมาจากพระเจ้า
- สันติสุขมาจากพระเจ้า
- สิ่งดีทุกอย่างมาจากพระเจ้า

‘ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลง’ (ยากอบ 1:17)

อะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาหรือต้องการ? คู่ครอง การรักษาโรค หรือการเงิน? เราต้องพึ่งพาพระเจ้าในทุกเรื่อง เราไม่สามารถไว้ใจในตัวเองได้ เราไม่สามารถไว้ใจคนอื่นที่จะให้สิ่งต่างๆ เหล่านี้แก่เรา เราไม่สามารถไปหาหมอผี นักบวช หรือพระอื่นเพื่อที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ เราต้องไปหาพระเจ้า นี่คือการอธิษฐานและการพึ่งพาพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

พระเจ้าได้ทรงสัญญาแก่เราว่าถ้าเราให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา พระองค์จะดูแลเรา

มัทธิว 6:33 ‘แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้’

สดุดี 20:7 ‘บ้างก็โอ้อวดเรื่องรถรบ บ้างก็เรื่องม้าศึก แต่พวกเราอวดเรื่องพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา’

ยอห์น 10:10 ‘เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์’

นี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องอธิษฐานทุกวัน

มัทธิว 7:7-11 “⁸จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน ⁹เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่แสวงหาก็ก็นพบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา ¹⁰ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปัง? ¹¹หรือให้งูเมื่อลูกขอปลา? ¹²เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขต่อพระองค์’

มัทธิว 18:19 ‘เราบอกพวกท่านอีกว่า ถ้าพวกท่านสองคนจะร่วมใจกันทูลขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลก พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำสิ่งนั้นให้’

มัทธิว 21:22 ‘ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ก็จะได้’

ผู้คนจะทำชั่วเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการ พวกเขาจะ โกง หัก โขย ไปหาหมอผี ต่อสู้แย่งชิง หรือขโมย แต่พระเจ้าบอกกับเราว่า เราจำเป็นต้องทูลขอพระองค์

1 เปโตร 5:6-7 ‘เพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร ⁷จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย’

2 พงศกัณฑ์ 1:2-4 ‘ส่วนอาหิสะยาห์ทรงตกลงมาจากช่องหน้าต่างตาศายที่ห้องชั้นบนของพระองค์ในกรุงสะมาเรีย และประจวบ จึงทรงใช้บรรดาผู้สื่อสารไป รับสั่งว่า “จงไปถามพระบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครนว่าเราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้หรือไม่?” แต่ทูตของพระยาห์เวห์พูดกับเอลิยาห์ชาวทิชบีว่า “จงลุกขึ้นไปพบบรรดาผู้สื่อสารของพระราชารแห่งสะมาเรีย และจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ? ท่านจึงไปถามพระบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครน’ เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ตรัสดังนั้นว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ลุกขึ้นจากที่นอนของเจ้า แต่เจ้าจะต้องตายแน่’ ” แล้วเอลิยาห์ก็ไป’

เรื่องนี้อาจจะสามารถเอาไปใช้กับหมอผี หรืออะไรก็ตามแต่ หรือใครก็ได้ที่คุณให้ความเคารพนับถือมากกว่าพระเจ้า ถ้าคุณไม่หันมาหาพระเจ้า คุณก็จะไม่ได้รับการอวยพร และก็จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากเจอกับปัญหา

ให้เราทุกคนไว้วางใจในพระเจ้าในทุกเรื่อง

บทที่ 14 เพราะว่าคุณเป็นคริสเตียน ฉะนั้นจึงมีอัตลักษณ์ใหม่

พระพรนาประการที่เรามีในพระเยซู มีดังต่อไปนี้

- เราได้รับการเลือกตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก

- บริสุทธิและปราศจากตำหนิ

เอเฟซัส 1:3-4 ³“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์สถาน โดยพระคริสต์” ⁴“ดังเช่น ในพระคริสต์ พระเจ้าทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลก เพื่อให้เราบริสุทธิและปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์”

- เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์น 14:16-17 ¹⁶“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป” ¹⁷“คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่ง โลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับอยู่ท่ามกลางท่าน”

- ลูกของพระเจ้า

1 ยอห์น 3:1 “ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า และเราก็คืออย่างนั้น เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็คือเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์”

- ครอบครัวของพระเจ้า

เอเฟซัส 2:19 “เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาชนมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า”

- พลเมืองแห่งสวรรค์

ฟิลิปปี 3:20 “แต่เราเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์ และเรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า”

- **ได้นั่งในสวรรค์สถาน**
 เอเฟซัส 2:6 ‘และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์’
- **ความเปรมปรีดีและความยินดีกับคุณด้วยการร้องเพลงเสียงดัง**
 เศฟันยาห์ 3:17 ‘พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้า เป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดีเพราะเจ้าด้วยความยินดี และทรงสงบในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเรไร่าเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดัง’
- **ได้รับการอภัยอย่างหมดสิ้น**
 1 เปโตร 2:24 ‘พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ดินไม้ นั่นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย’
- **ได้รับการชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์**
 อีสยาห์ 1:18 ‘พระยาห์เวห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้พวกเราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะทำให้ขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะ’
- **พงศ์พันธุ์ที่เลือกสรร ปุโรหิตหลวง ชนชาติบริสุทธิ์**
 1 เปโตร 2:9 ‘แต่พวกท่านเป็น พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณ ของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์’
- **เป็นไท**
 กาลาเทีย 5:1 ‘เพื่อเสรีภาพนั้นเองพระคริสต์จึงได้ทรงให้เราเป็นไท เพราะฉะนั้น จงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลย’
 ยอห์น 8:36 ‘เพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทำให้พวกท่านเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ’

- **วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์**
1 โครินธ์ 6:19 'ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่า ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่าน'
- **ได้รับฐานะโดยการได้เข้าสู่การเป็นครอบครัวของพระเจ้า**
โรม 8:15 'เพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาส ซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้า โดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่า "อับบา (พ่อ)"'
- **เป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ ทายาทของพระเจ้า**
โรม 8:17 'และถ้าเราเป็นลูกแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย'
- **คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว ซึ่งหมายถึงการได้เป็นธรรมิกชน**
1 โครินธ์ 6:11 'มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้ว ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้ว โดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและ โดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา'
- **ทูตของพระคริสต์**
2 โครินธ์ 5:20 'เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายผ่านทางเรา เราจึงวิงวอนท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกับพระเจ้า'
- **เพื่อนร่วมงานของพระเจ้า**
1 โครินธ์ 3:9 'เพราะว่าเราช่วยกันทำงานเพื่อพระเจ้า ท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็นตึกของพระองค์'
- **กลิ่นหอมหวาน**
2 โครินธ์ 2:15 'เพราะว่าเราเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระคริสต์ถวายแด่พระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด และในหมู่คนที่กำลังจะพินาศ'

- **ไม่ปล่อยให้โดดเดี่ยว**

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6 ‘จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่าน’

- **ผีพระหัตถ์ของพระเจ้า**

เอเฟซัส 2:10 ‘เพราะว่าเราเป็นผีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราทำตาม’

- **ถูกสร้างอย่างอัศจรรย์นำครั่นคร้าม**

สดุดี 139:14 ‘ข้าพระองค์ขอบพระคุณ พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์นำครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี’

- **เรามีฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายกำลังทำกิจอยู่ในเรา**

เอเฟซัส 1:19 ‘และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น เป็นฤทธิ์เดชเกี่ยวกับการทำกิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์’

- **เราได้รับการรับรองในเรื่องการมีชัยเหนือโลก**

1 ยอห์น 5:4 ‘เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยเหนือโลก และความเชื่อของเรานี้แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลก’

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ใหม่ของเราในพระคริสต์ เมื่อคุณเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน คุณสามารถอธิษฐานด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม อย่าพูดเลยว่า ‘ฉันคือใคร’ ราวกับว่าคุณอยู่ในสถานะด้อยต่ำกว่าผู้เชื่อคนอื่นในโลกนี้ เราไม่ได้ต่ำด้อยไปกว่าผู้เชื่อคนไหนที่เคยมีชีวิตอยู่มาก่อน เราทุกคนล้วนเป็นผู้มีส่วนในพระสัญญาของพระเจ้า การเป็นคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของคุณงามความดีหรือการกระทำของเรา เราไม่ได้รับฤทธิ์เดชเพื่อที่จะอธิษฐาน แต่เราได้รับอย่างปราศจากมูลค่าจากพระเจ้าและเราก็ให้โดยปราศจากมูลค่า การเป็นคริสเตียนล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราผ่านทางพระเยซูคริสต์

เมื่อเราพยายามทำดีเพื่อที่พระเจ้าจะรักเราหรือตอบคำอธิษฐานของเรา เราก็ไม่ได้กำลังเชื่อความจริง อยู่ใน 1 ยอห์น 4:10 'ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา' โดยความเชื่อ เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อในเรื่องเกี่ยวกับอัครสาวก เราเชื่อว่าเราเป็นที่รักและเป็นคนโปรด เราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า เราแสดงออกถึงความรักที่เราได้รับ เรารู้ว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้า และเรารู้ว่าคนทั้งหลายที่เร่อธิษฐานเผื่อก็ได้รับความรักจากพระเจ้าด้วย ให้เราให้ความสนใจไปที่ความดีและความรักของพระเจ้า ไม่ใช่ความขัดสนหรือความมีไม่เพียงพอของเรา

ในฐานะที่เป็นบุตรที่รักของพระบิดาในสวรรค์ เราได้อัศจรรย์ของเราและสามารถใช้ชีวิตที่เหลือและใช้เวลาในการพักผ่อน การพักผ่อนหมายถึงการหยุดพักจากการทำงานเพื่อรับเอาความโปรดปรานจากพระเจ้า พระเจ้าทรงยอมรับเราเพราะการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขน เราสามารถพักผ่อนได้เพราะเรารู้ว่าความรอดของเราได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างปลอดภัยแล้ว โดยพระคุณพระเจ้า ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงอธิษฐานจากตำแหน่งของการมีชัยชนะ ให้เราย่ำเตือนตัวเองเรื่อยๆ ถึงพระสัญญาทั้งหลายที่อยู่ข้างต้น ใคร่ครวญถึงความดีของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อเรา พระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขในการมีความสัมพันธ์กับพระองค์ พระองค์อยากให้คุณมีความสุขชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดเวลา ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของคุณ จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอบพระคุณพระองค์ถึงสิ่งอัศจรรย์ต่างๆ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ